

# มหาชัยสาร



ประสิทธิ์ ปราบปราม

ปีที่ 39 ฉบับที่ 176 วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

## กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ร่วมมือรับนักศึกษาใหม่ ปี54

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับ 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

จำหน่ายใบสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2554

รับสมัคร 14 - 18 มีนาคม 2554

สอบวัดความสามารถพื้นฐาน 28 มีนาคม 2554

รายงานตัว 25 เมษายน 2554

สำหรับการสมัคร สมัครที่ไหนก็ได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย โดยสมัครที่ไหนสอบวัดความสามารถพื้นฐานที่นั่น ดูผลการสอบได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย และสอบได้ที่ไหนไปสอบสัมภาษณ์ที่นั่น

ท่านใดประสงค์จะแจ้งข่าวผ่านมหาชัยสาร

โปรดแจ้งมาที่ [pr\\_nstru@hotmail.com](mailto:pr_nstru@hotmail.com)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

“นักศึกษายุคใหม่” อยากเรียนกับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไร?

การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ท่านใดก็ได้ เพื่อสะท้อนศักยภาพของอาจารย์ในอุดมศึกษาที่มีทั้งคุณวุฒิระดับ (ป.ตรี /ป.โท /ป.เอก) มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. /รศ. /ศ.) รวมทั้งประสบการณ์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคน เพื่อความชัดเจนในฐานะข้อมูลที่มีความต้องการตรงกับผู้เรียน งานสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี จำนวน 400 คน ได้ผลสรุปดังนี้

1. คุณวุฒิ (เช่น ป.โท /ป.เอก) ของอาจารย์มีผลทำให้นักศึกษาอยากเรียนด้วยมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 มีผลอยู่บ้าง 39.75%  
เพราะ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงระดับการศึกษา ความถนัดในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับของสังคม ฯลฯ

อันดับ 2 มีผลมาก 29.75%  
เพราะ เป็นการรับประกันรับรองความรู้ของอาจารย์ท่านนั้นว่าจบมาจริง สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่เรียน ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผล 22%  
เพราะ ขึ้นอยู่กับความรัก ความตั้งใจที่จะเป็นอาจารย์ที่ดี ,การถ่ายทอด ให้ความรู้กับกับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่มีผลเลย 8.5%  
เพราะ หากอาจารย์ท่านนั้นสามารถทำให้นักศึกษายอมรับ และเคารพในตัวอาจารย์ได้ ก็ไม่มีผลใดๆ ฯลฯ

2. วิชฐานะ (เช่น ผศ./รศ. /ศ.) ของอาจารย์มีผลทำให้นักศึกษาอยากเรียนด้วยมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 มีผลมาก 44.75%  
เพราะ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก เป็นที่ยอมรับและเคารพของสังคม เป็นมืออาชีพ ฯลฯ

อันดับ 2 มีผลอยู่บ้าง 37.75%  
เพราะ เป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ได้มาซึ่งความสามารถและบ่งบอกว่าเป็นนักวิชาการอย่างแท้จริง ฯลฯ

ต่อจากหน้า 2 “นักศึกษายุคใหม่” อยากเรียนกับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไร?

- อันดับ 3 ไม่มีผลเลย 9.00%  
เพราะ ขึ้นอยู่กับเทคนิค วิธีการสอน และการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา  
ได้มีความเข้าใจมากกว่า ฯลฯ
- อันดับ 4 ไม่ค่อยมีผล 8.50%  
เพราะ ผู้ที่มีความรู้จริง ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย อาจไม่  
ต้องการตำแหน่งทางวิชาการก็เป็นได้ ฯลฯ

3. ประสิทธิภาพของอาจารย์มีผลทำให้นักศึกษาอยากเรียนด้วยมากน้อยเพียงใด?

- อันดับ 1 มีผลอยู่บ้าง 52.75%  
เพราะ คุณวุฒิกับวิทยฐานะเป็นสิ่งที่การันตีได้ส่วนหนึ่ง , ประสิทธิภาพ  
สามารถเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆ ฯลฯ
- อันดับ 2 มีผลมาก 21.50%  
เพราะ ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถบอกเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ  
ได้อย่างเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ทางลัด ฯลฯ
- อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผล 20.00%  
เพราะ ประสิทธิภาพต้องใช้เวลาในการสั่งสม แต่ถ้าสอนตามหนังสือไม่  
มีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ได้ผลอะไร ฯลฯ
- อันดับ 4 ไม่มีผลเลย 5.75%  
เพราะ อาจารย์บางท่านมีประสบการณ์มากแต่ไม่อาจถ่ายทอดหรือสอนให้  
นักศึกษาเข้าใจได้ ฯลฯ

4. คุณอยากจะเรียนกับอาจารย์ที่มีลักษณะอย่างไร?

- อันดับ 1 มีความสามารถรอบด้าน รอบรู้ทั้งในด้านปัญญา การเมือง 39.75%  
เศรษฐกิจ แม้กระทั่งศิลปะ
- อันดับ 2 มีความเข้าใจ สามารถคุยได้ทุกเรื่อง 37.25%
- อันดับ 3 คอยช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง 23.00%



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ผักเที่ยงฉบับวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 ตรงกับวัน  
แรม 11 ค่ำ เดือน 3 ปีชาล

ยังดั่งไม่หยุดสำหรับโครงการประกวดหนังสือเพื่อพัฒนาสังคมไทย เปิดหัวใจคนพิการ  
นักศึกษานิเทศศาสตร์ แขนง วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่4 โดยนาย ปิยวัฒน์ เกษม  
นางสาวศิริรญา คงจันทร์และนางสาวจุฑาทิพย์ ลีมวณานนท์ ควารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคได้นำ  
ชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ล่าสุดได้รับการนำเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ภาคใต้  
โฟกัส ฉบับวันที่ 15-21-มกราคม 2554 หน้า245 และฉบับวันที่ 29- 4 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า  
245-247 รายละเอียดภาพ ข่าวมหาชัยสารจะเสนอในฉบับต่อไปค่ะ

อีกข่าวดั่งไม่แพ้กัน สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นักศึกษาแขนงการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 ได้รับ  
รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการตลาด ภายใต้โครงการ Scoopy | Marketing  
Plan Contest ครั้งที่3 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 54 ที่ผ่านมา และนักศึกษาจากหลักสูตร  
บริหารธุรกิจได้รับรางวัลชมเชย การประกวดครั้งนี้ สนับสนุนโดย บ.เอพีฮอนด้า จำกัด งานนี้ต้อง  
บอกว่าฝีมือล้วนๆ

ย้ำอีกครั้งสำหรับการรับสมัคร เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยกำหนด  
รับสมัครตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 24 มีนาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการเท่านั้น ) อาจารย์ท่านใดสนใจ  
อยากรอเข้ารับ สมัครด่วน

หลังจากผลัดดันมาเนิ่นนาน เรื่องสารประชาสัมพันธ์รายเดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช หลังจากได้รับสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านมาเนิ่นนานแต่ไม่เห็น  
มีของเราสักที ล่าสุด มศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน และทีมงานการสื่อสารสัมพันธ์กระซิบออกมาว่า  
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคมนี้ ทุกคนจะได้ยิ้มโคม่ออย่างเต็มตากับวารสารมหาชัย ฉบับที่ 1 ประจำเดือน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 อย่างแน่นอน อดใจรออีกแป๊บเดียวจะรับรองโดน.

วันนี้เวลา 09.00-12.00 น. ช่างภาพคนเดิมจะมาบริการถ่ายภาพชุดครูของนักศึกษาคณะ  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างภาพฝากบอกผ่านมาว่าบุคลากรท่านใดยังไม่ได้ถ่ายภาพ ให้มาติดต่อขอ  
ถ่ายภาพในช่วงเวลาดังกล่าวได้ที่คณะเทคโนโลยีฯ หวังว่าคนที่ยังไม่มีรูปในเสื้อสูท 54 ปี คงไม่พลาด  
โอกาสนี้

ปิดท้ายผักเที่ยงกับข้อคิดดีๆ “ถ้าห้ามไฟไม่ให้มีควันได้ ห้ามอาทิตย์และพระจันทร์ส่องแสง ห้าม  
อายุมิให้มากขึ้น ถ้าห้ามสิ่งเหล่านี้ได้ก็ค่อยห้ามการนิมทาภาเล ” สวัสดีค่ะ